



พลโท สถาพร สีมานุรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย คุณโชษิตา สีมานุรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๑๐๐ พรรษา ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภอมัถวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

## อุทยานฯ ร.๒







พลโท สถาพร สีมานุรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ เชียงเข้านจันทน์ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จำลอง ณ พื้นที่การจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยาม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลโท สถาพร สีมานุรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘



พลโท สถาพร สีมานุรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอำเภอบ้านคา และนายอำเภอสวนผึ้ง ให้การต้อนรับ และร่วมมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พลตรี ธนดล สุรารักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง(๑) ให้การต้อนรับ พันโท ทิแยร์รี ปัวญองต์ ( Lt.Col.Thierry Poignant ) ผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาหารือข้อราชการเกี่ยวกับนายทหารของกองทัพบกไทย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแซงซีร์ (St Cyr) ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘



พลตรี สมชัย ปิยะธรรมดารา รองเจ้ากรมการทหารช่าง (๒) ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของทหารกองหนุน ที่สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ ทั้ง ๑๕๐ นาย ณ บริเวณสนามกีฬาหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พลตรี วัจน์พัฒน์ เพ็ญฟู เสนาธิการกรมการทหารช่าง และคณะ ร่วมพิธีสวนสนามสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘





## “ ทหารช่างช่วยชาวบ้าน ”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมการทหารช่าง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” ของกองทัพบก ในเขตอำเภอเมือง อำเภอโพธาราม และ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยจัดกำลังพล และรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภค และบริโภคให้กับประชาชนทั้ง ๓ อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน ๗๕๒,๐๐๐ ลิตร

### โครงการ “บ้านปลูกรัก” ครั้งที่ ๑

#### ความร่วมมือระหว่างสมาคมแม่บ้านทหารบก ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กับ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตามที่สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้ดำเนินการโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก ในห้วง ๕ ปี ที่ผ่านมา หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ได้สนองนโยบายและดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่อง ผ่านทีมงาน ๓ ประสาน ในลักษณะของการติดตามเยี่ยมบ้านบุตรพิเศษในหน่วยของตนเองและโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษีซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรีจึงเป็นสื่อกลางประสานงานให้เกิดการร่วมมือของทุกส่วนงาน ได้จัดประชุม ระดมสมองและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงร่วมกับ กรมการทหารช่าง กองพลทหารช่าง กองพลพัฒนาที่ ๑ จังหวัดทหารบกราชบุรี และแผนก ๖ กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก จัดโครงการ “บ้านปลูกรัก” ครั้งที่ ๑ ขึ้น โครงการต่อเนื่องซึ่งจัดเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ในเรื่องการพัฒนาการด้านการแสดงออก และการเข้าสังคม ภายใต้กิจกรรม “การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ”



สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารช่าง



เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี โดยมี คุณโซษิตา สีมานุรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากกรมการทหารช่าง เป็นประธาน และมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว จำนวน ๑๗ ครอบครัว กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ผู้ช่วยผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี หน่วยทหาร และภรรยาผู้บังคับบัญชา รวม ๑๓๐ คน ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน โดยเด็กบางคนมีความแตกต่างเรื่องสุขภาพ บางคนมีข้อจำกัดด้านสายตา บางคนด้านการเคลื่อนไหวมือและแขน บางคนทั้งด้านสายตา มือและแขน บางคนสมาธิสั้น แต่เมื่อได้มาทำงานศิลปะ จะเห็นว่าเด็กมีความสุข มีความตั้งใจ สนใจในการทำชิ้นงานของตนเอง โดยพบว่ามีเด็กจำนวน ๑๒ คน สามารถทำกิจกรรมได้จนสำเร็จ และมีเด็กเพียง ๕ คน ที่ลุกเดินไปมา แต่ได้บรรยายสี ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมที่เตรียมไว้ให้ และเราได้เห็นภาพความสามัคคี ความร่วมมือกันของเด็ก ครอบครัว และผู้ใหญ่ใจดีที่มีให้แก่กัน เห็นความสดชื่นแจ่มใส ร่าเริงและรอยยิ้มของเด็กๆ ที่มีต่อผลงานของตนเอง โดยกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเด็กพิเศษและครอบครัว อันเห็นได้จากเด็กพิเศษและครอบครัวพึงพอใจในการจัดงาน เกิดสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็ก และครอบครัวสำหรับโครงการ “บ้านปลูกรัก” ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดในปลายเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ภายใต้กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ”



# กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง สนับสนุนการดำเนินการโครงการ

## “ คืบคลองให้น้ำไหล คืบความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ”

### ตามนโยบายของรัฐบาล



ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา โครงการเพื่อเป็น “ของขวัญประชาชน” ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำโครงการคืบคลองให้น้ำไหล คืบความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ เพื่อบำรุงรักษา คูคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้งในด้านการกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง และการระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนถึงความสำคัญของ ทรัพยากรน้ำ ในการนี้ จังหวัดราชบุรี จึงได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑ คลอง ได้แก่ คลองบางสองร้อย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี ตำบลบางโดนต ตำบล ธรรมเสน ตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีระยะทางยาว ๑๓,๙๐๐ เมตร และทางจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการโครงการคืบคลองให้น้ำไหล คืบความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ขึ้นมา และกรมการทหารช่าง ก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานในครั้งนี้ด้วย



สำหรับโครงการดังกล่าว ทางจังหวัดราชบุรีได้ทำพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลบางโดนต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ผ่านมา โดยมี นายสุรพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง ได้มอบหมายให้ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนจังหวัดราชบุรี ในการดำเนินการ กำจัดวัชพืช และขุดลอกดินตะกอน ตลอดลำน้ำของคลองบางสองร้อย ระยะทางยาวทั้งสิ้น ๑๓,๙๐๐ เมตร ระหว่างการดำเนินการ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เมื่อการดำเนินแล้วเสร็จจะทำให้คลองบางสองร้อยสามารถเก็บกักน้ำ ได้มากขึ้นในช่วงหน้าแล้งและในช่วงน้ำท่วมสามารถระบายน้ำได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น สภาพลำคลองมีความสวยงาม สามารถสร้างความสุข ให้กับประชาชน ตามเจตนารมณ์ของ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นอย่างดี การดำเนินการจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน มีนาคม ๒๕๕๘



จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน กรมการทหารช่าง

